



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

## สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2554

### กมธ.วุฒิฯ แฉพบทุจริตจำหน่ายข้าวอีสาน

น.ส.สุนันท์ สิงห์สมบูรณ์ ส.ว.สรรหา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบจากนโยบายรับจำหน่ายข้าวเปลือก ในคณะกรรมการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ศึกษาสภาพข้อเท็จจริงและรับฟังปัญหาการรับจำหน่ายข้าวของเกษตรกร ที่จ.มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี พบว่า โครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกปี 2554/55 ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาจากการเปิดจุดรับจำหน่ายข้าวเปลือกแต่ละจังหวัด คือ เกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมจากขั้นตอนการวัดค่าความชื้นและคุณภาพข้าว รวมถึงการหักสิ่งเจือปน ทำให้ราคารับจำหน่ายต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

นอกจากนี้ยังมีปัญหาการออกใบประทวนเกิดความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ คณะกรรมการติดตามกำกับดูแลไม่สามารถรักษาผลประโยชน์ให้เกษตรกร สมาชิกสภาเกษตรกรไม่ได้อยู่ในโครงสร้างของอนุกรรมการทุกระดับทำให้ไม่รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริง ที่สำคัญพบปัญหาการสวมสิทธิ์และมีการทุจริตเกิดขึ้น

น.ส.สุนันท์ กล่าวว่า ข้อเสนอของเกษตรกรเห็นควรให้รัฐบาลจัดหาเครื่องตรวจวัดคุณภาพข้าวที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ภายใต้การควบคุม กำกับดูแลของสภาเกษตรกรจังหวัด โดยจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการออกใบประทวนให้เพียงพอ รัฐบาลควรอนุญาตให้เกษตรกรสามารถนำข้าวมาจำหน่าย ณ โรงสีข้าวข้ามเขตจังหวัดได้เพิ่มมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรมาจำหน่ายในโครงการรัฐบาล เพราะบางพื้นที่มีโรงสีไม่เพียงพอทำให้เกิดปัญหาเกษตรกรต้องนำข้าวไปขายให้กับโรงสีนอกโครงการรับจำหน่าย จึงถูกกดราคาข้าวเปลือกต่ำกว่าราคาจำหน่ายมาก

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการเห็นว่า ควรให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปตรวจสอบโครงการรับจำหน่ายข้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการทุจริตและดูแลเอาใจใส่โครงการรับจำหน่ายข้าวอย่างเข้มงวดและจริงจังต่อไป

ที่มา โพสต์ทูเดย์

### ขง'กชช.'ออกกฎล้อมคอก-จับตาโดนสวมสิทธิ์ 'ข้าวตกเกรด'ไหลร่วมวงรับจำหน่าย

นายภูมิ สารผล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพื้นที่ที่มีการรับจำหน่ายข้าวพบว่า ขณะนี้มีปัญหาข้าวที่เกษตรกรนำมาเข้าโครงการรับจำหน่ายข้าวเป็นข้าวคุณภาพต่ำหรือข้าวตกเกรด แม้ว่าเป็นพันธุ์ข้าวที่อยู่ในเงื่อนไขการรับจำหน่ายข้าว แต่เนื่องจากการปนของพันธุ์อื่น เมล็ดพันธุ์ข้าวลีบ เป็นต้น ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเกิดจากเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเดิมติดต่อกันนานเกิน 3 ปี โดยไม่มีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้เป็นพันธุ์ในการเพาะปลูก รวมทั้งการเก็บเกี่ยวที่อาจไม่มีความระมัดระวัง หรือการเก็บและตากเมล็ดข้าวหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เจ้าหน้าที่รับจำหน่ายไม่สามารถจัดเกรดข้าวเหล่านี้ได้ จนต้องแยกการรับจำหน่ายต่างหากในราคาที่ต่ำกว่าราคาจำหน่ายทั่วไป ซึ่งในเรื่องนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำหน่ายข้าวระดับจังหวัด ทำความเข้าใจกับเกษตรกรที่นำข้าวเหล่านี้มาเข้าโครงการเพื่อไม่ให้เกิดการต่อต้านเพราะคิดว่าไม่ได้รับความยุติธรรม

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าข้าวตกเกรดเหล่านี้จะมีไม่มากนักจากจำนวนที่มีการรับจำหน่าย แต่ในอนาคตวิตกว่าจะมีข้าวตกเกรดออกมาอีกในฤดูกาลเก็บเกี่ยวหน้า และหากรัฐบาลมีการรับจำหน่ายข้าวอีกครั้งจะทำให้มีข้าวคุณภาพต่ำเหล่านี้เข้ามาในโครงการรับจำหน่ายอีก และเนื่องจากข้าวเหล่านี้มีคุณภาพต่ำจะทำให้มีการขายออกไปในราคาที่ไม่ดีหรือขาดทุน ที่สำคัญยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของคุณภาพข้าวไทยในอนาคตด้วย ดังนั้น คณะอนุกรรมการกำกับดูแล

การรับจำหน่ายจะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ (กชช.) พิจารณาแก้ไขและเพิ่มเติมเงื่อนไขการรับจำหน่ายข้าว โดยอาจกำหนดเรื่องคุณภาพข้าวให้มีความเข้มงวดมากขึ้น และในปีต่อไปอาจไม่รับจำหน่ายข้าวคุณภาพต่ำเหล่านี้

นางลัดดาวัลย์ วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว กล่าวว่า สิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังในการรับจำหน่ายคือควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่าพื้นที่ที่พบว่ามี การตกเขียวในลักษณะดังกล่าวมีการปลูกนาปรังด้วย เพราะหากพื้นที่ใดที่มีการนำข้าวตกเกรดมาเข้าโครงการเป็นจำนวนมากอย่างผิดสังเกตอาจสันนิษฐานได้ว่ามีการนำข้าวมาสวมสิทธิ์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าว

"ที่ผ่านมากรมการข้าวได้พยายามจัดฝึกอบรมเกษตรกรที่ดีที่เหมาะสม (จีเอพี) ให้กับชาวนาทั้งการเตรียมแปลงนา การคัดเลือกพันธุ์เพื่อป้องกันข้าวปนแต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรมากนัก รวมทั้งบุคลากรไม่เพียงพอที่จะเข้าไปอบรมเกษตรกร นอกจากนี้ที่ผ่านมายังร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าไปยังแปลงนาของชาวนาในแต่ละแหล่งเพื่อตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการเพาะปลูก ว่ามีขั้นตอนการกำจัดข้าวปนหรือไม่ และให้การรับรองว่าแต่ละแปลงผ่านมาตรฐานจีเอพี ซึ่งวิธีการดังกล่าวถือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดข้าวตกเขียวหรือข้าวตกเกรดเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทาง" นางลัดดาวัลย์กล่าว

ที่มา ข่าวสด

## ขายข้าวให้รัฐบาลอินโดนีเซียไม่จบง่าย ๆ

นายภูมิ สารผล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีฟ้องการค้าคลังสินค้า (อคส.) เปิดประมูลจัดหาเอกชนเพื่อปรับปรุงสภาพข้าวและส่งมอบข้าวขาว 15% ให้รัฐบาลอินโดนีเซีย 300,000 ตัน ว่า เป็นการทำตามขั้นตอนปกติ โดยข้าวจำนวนนี้ตกลงกันไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อน ถ้าจะยกเลิกก็กลัวจะเสียความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศ แม้อาชีพที่ขายจะต่ำกว่าราคาปัจจุบันมาก "ขายข้าวให้อินโดนีเซีย ไม่ทราบว่ามีใครชนะประมูล แต่เขามาขอกรอบทำงานว่าจะขอเปิดหาเอกชนมาปรับปรุงสภาพเพื่อส่งมอบให้อินโดฯ ส่วนข้าวที่จะส่งมอบ อคส.จะซื้อจากไหนเป็นเรื่องของเขาหรือจะขอซื้อจากสต็อกรัฐบาลก็ให้ทำเรื่องขออนุมัติมา"

ด้าน พ.ต.ท.ศราวุฒิ กล่าวว่า จะดูรายละเอียดซ้ำอีกครั้งว่า ผู้ชนะประมูลปรับปรุงสภาพข้าวมีที่มาอย่างไร หากทำถูกต้องตามขั้นตอนก็ต้องปล่อยให้ทำต่อจนจบ แต่หากไม่ถูกต้องก็ต้องดำเนินการ คาดว่าสัปดาห์หน้าจะทราบผล "เรื่องข้าวอินโดนีเซีย ถ้าพบว่ามีจุดใดที่ไม่โปร่งใสก็ต้องตรวจสอบ ถ้าเหนือกว่าอำนาจที่ผมมี ก็ต้องรายงานให้รัฐมนตรีทราบว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ" พ.ต.ท.ศราวุฒิ กล่าว

พ.ต.ท.ศราวุฒิ ยังกล่าวว่า การทำงานของตนจะเน้นปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลในการรับจำหน่ายข้าว โดยจะควบคุมการรับจำหน่ายไม่ให้เกิดการทุจริต และเร่งแก้ไขอุปสรรคที่ติดขัดในขณะนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความสะดวกมากที่สุด ขณะเดียวกัน จะเร่งปรับปรุงสภาพลักษณะองค์กร และหาทางสร้างรายได้ เพื่อให้องค์กรเลี้ยงตัวเองได้ ยืนยันว่า หากพบมีการทุจริตในองค์กร จะจัดการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้ ปลายรัฐบาลก่อน อคส. ทำเอ็มโอยูขายข้าว 300,000 ตัน ให้อินโดนีเซียราคาตันละ 559 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งต่ำมากเมื่อเทียบกับราคาตลาดขณะนั้น และหากเทียบราคาปัจจุบันที่ตันละ 631 เหรียญฯ ยิ่งต่ำกว่ามาก หากขายข้าวลอดนี้ขาดทุนแน่นอน ดังนั้น เมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามา นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ระบุว่าจะไม่อนุมัติขายข้าวลอดนี้ แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายกิตติรัตน์ได้พบกับรัฐมนตรีของอินโดนีเซีย ซึ่งอินโดนีเซียยืนยันว่า หากไทยไม่ขายข้าวให้เท่ากับผิดสัญญาจึงทำให้ต้องอนุมัติขายแม้จะขาดทุน ส่วนเอกชนที่ชนะประมูลคือ บริษัทสยามอินดิกา ซึ่งแยกตัวออกจากบริษัทเพรสซิเดนท์ อะกรี ที่เคยชนะประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลยกลอต 1.7 ล้านตัน สมัยนายวัฒนา เมืองสุข เป็น รมว.พาณิชย์ แต่ไม่สามารถรับมอบข้าวจาก อคส.ได้ทันตามกำหนด จนต้องทิ้งสัญญาและมีปัญหาการเงินกับธนาคารพาณิชย์ด้วย

ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์

## ธุรกิจส่งออกข้าวไทยปีหน้าสาหัส

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันอาหารได้ตั้งเป้าการส่งออกอาหารทุกประเภทของประเทศไทยในปีหน้า (2555) จะมีปริมาณรวมกันทั้งสิ้น 31.7 ล้านตัน ลดลงจากปีนี้ถึง 2.5% และจะมีมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 971,000 ล้านบาท สาเหตุที่ปริมาณส่งออกอาหารลดลง เนื่องจากการส่งออกข้าวในปีหน้าจะเริ่มประสบปัญหาจากราคาข้าวของไทยในตลาดโลกจะสูงกว่าคู่แข่งอย่างอินเดียและเวียดนาม โดยเฉพาะข้าวขาว 5% ที่ของประเทศไทยมีราคาอยู่ 560 เหรียญสหรัฐต่อตัน ราคาสูงกว่าคู่แข่งถึง 100 เหรียญฯ ทำให้ลูกค้าหันไปสั่งซื้อสินค้าจากประเทศอื่น ๆ แทนประเทศไทย

ทั้งนี้ ในปีหน้าคาดว่าประเทศไทยจะส่งออกข้าวที่ระดับ 8.57 ล้านตันมูลค่ารวม 164,049 ล้านบาท ถือเป็นปริมาณการส่งออกที่จะลดลงเมื่อเทียบกับปีนี้ประมาณ 13.8% หรือคิดเป็นรายได้ของไทยที่จะลดลงจากการส่งออกข้าว 25,951 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีนี้ แต่ในส่วนของสินค้าอาหารประเภทอื่น ๆ ยังจะสามารถขยายตัวต่อเนื่อง โดยคาดว่า การส่งออกน้ำตาลจะมีมูลค่า 122,068 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.7%, กุ้งแช่แข็งและแปรรูป 112,876 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4%, ทุ่นกระป๋องและแปรรูป 75,370 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.3%, ไก่และสัตว์ปีก 76,270 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.5% เป็นต้น

สำหรับปัจจัยที่จะทำให้มูลค่าส่งออกอาหารไทยเพิ่มขึ้นในปีหน้า หรืออาจสูงไปอยู่ในระดับ 1 ล้านล้านบาท ได้คงจะมาจากกรณีที่ประเทศคู่แข่งไม่มีการตีพิมพ์ราคาสินค้าให้ต่ำลงมากเกินไป ส่วนปัจจัยลบที่จะส่งผลกระทบต่อการค้าอาหาร ได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะวิกฤตินี้ยุโรป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินยูโร ผู้ส่งออกจึงต้องปรับตัวรับความผันผวน รวมทั้งอาจต้องระวังเรื่องการชำระค่าสินค้าล่าช้า หรือผิดชำระหนี้ที่อาจเกิดขึ้นได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ใน 10 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ต.ค.) ประเทศไทยส่งออกสินค้าอาหารได้ประมาณ 812,553 ล้านบาท เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปี 2553 ประมาณ 22.3% โดยสินค้าที่ส่งออกได้เพิ่มมากขึ้นมีอาทิ น้ำตาลทราย กุ้งแช่แข็งและแปรรูป ทุ่นกระป๋องและแปรรูป เป็นต้น

นายโชคชัย เศรษฐีวรรณ อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ระหว่างเดือน ต.ค.-พ.ย. ที่ผ่านมา ประเทศไทยส่งออกข้าวได้ชะลอตัวลง เนื่องจากอินเดียเปิดการส่งออกข้าวเป็นครั้งแรก หลังจากที่ต้องหยุดการส่งออกไปนานถึง 2 ปี เพราะมีสต็อกข้าวในปริมาณที่สูง และที่สำคัญราคาข้าวของอินเดียจะต่ำกว่าไทย 100 เหรียญฯ ทำให้ลูกค้าไทยหันไปสั่งข้าวจากอินเดียแทน โดยเฉพาะปากีสถานที่ในแต่ละปีได้นำเข้าจากไทยจำนวนมหาศาลกลับต้องไปสั่งจากอินเดียเช่นกัน

[ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์](#)

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-15 ธ.ค. 2554 มีจำนวน 151,143 ตัน มูลค่า 87.748 ล้านเหรียญสหรัฐ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 15 ธ.ค. 2554 มีจำนวน 6.887 ล้านตัน มูลค่า 3.379 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 6% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

นาย Bui Ba Bong รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเวียดนามคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวในปี 2555 จะมีปริมาณเท่ากับผลผลิตในปี 2554 ที่ประมาณ 42 ล้านตัน โดยผลผลิตข้าวที่ทรงตัวจะช่วยรับประกันความมั่นคงด้านอาหาร ทั้งนี้คาดว่าผลผลิตข้าวจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แม้ว่าจะล่าช้า เพราะผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงฤดูเพาะปลูกช่วงฤดูหนาว-ใบไม้ผลิ (winter – spring) แต่ผลผลิตข้าวส่วนใหญ่ของเวียดนามใช้ส่งออกเป็นหลัก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร คาดการณ์ว่าการบริโภคภายในประเทศจะอยู่ที่ 27.33 ล้านตัน และหากปริมาณการส่งออกลดลงขณะที่ผลผลิตยังทรงตัวเท่าเดิมเช่นนี้ จะทำให้เวียดนามมีข้าวสำรองอยู่เป็นจำนวนมากในปี

หน้า อาจส่งผลให้ราคาข้าวภายในประเทศลดลง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลที่จะพยายามลดอัตราเงินเฟ้อในปีหน้า

นาย Nguyen Tri Ngoc ผู้อำนวยการกรมเพาะปลูก กระทรวงเกษตร (Crops Department) กล่าวว่า การปลูกข้าวช่วงฤดูหนาว-ใบไม้ผลิ(winter – spring) ที่ล่าช้าส่งผลให้ปริมาณข้าวที่ผลิตได้ของเวียดนามในปี 2555 ลดลง 1.2% เหลือ 41 ล้านตัน ทั้งนี้ ผลผลิตข้าวโดยเฉลี่ยของเวียดนามเพิ่มปริมาณขึ้นในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา จากที่เคยผลิตได้ 0.48 ตันต่อไร่ ในปี 2533 เป็น 0.848 ตันต่อไร่ นับเป็นจำนวนที่สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำนักข่าวเวียดนาม นิวส์ (Vietnam News Agency) รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนาย Truong Thanh Phong นายกสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) ว่า เวียดนามวางแผนเพิ่มการส่งออกข้าวหนึ่ง (Parboiled Rice) อีกหนึ่งในสาม สู่ระดับ 400,000 ตันในปีหน้า จากระดับ 300,000 ตันในปีนี้

นายกสมาคมอาหารกล่าวว่า การผลิตข้าวหนึ่งนอกจากจะเพิ่มความหลากหลายและคุณภาพข้าวของเวียดนามแล้ว ยังช่วยให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเพาะปลูกข้าวเปียกในช่วงฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วงอีกด้วย รายงานของสมาคมระบุว่า การส่งออกข้าวหนึ่งของเวียดนามในปีนี้เป็นสัดส่วน 10% ของอุปสงค์ทั่วโลก

นายกสมาคมอาหารกล่าวว่า การส่งออกข้าวหนึ่งได้ราคาสูงกว่าข้าวขาวหัก 5% อยู่ที่ 50-60 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ด้านผู้อำนวยการทั่วไปบริษัทวินห์ ฟัต อินเวสเมนต์ คอร์ปอเรชั่น (Vinh Phat Investment Corporation) กล่าวว่า เวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับสองของโลกรองจากประเทศไทย ได้ส่งออกข้าวหนึ่งไปยังหลายประเทศในยุโรปตะวันออก แอฟริกา และเอเชีย ที่ราคาเฉลี่ย 570 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญหลายรายกล่าวว่า ข้าวหนึ่งของเวียดนามมีคุณภาพค่อนข้างสูง ช่วยให้มีรายได้เปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคอย่าง อินเดีย และ ปากีสถาน

สมาคมอาหารเวียดนามรายงานว่า บริษัท Vinafood 2 (The Viet Nam Southern Food Corporation) จะเสร็จสิ้นการก่อสร้างโรงงานอีก 3 แห่งสำหรับผลิตข้าวหนึ่งเพื่อการส่งออก โดยจะเริ่มดำเนินการผลิตได้ในปีหน้า ที่กำลังการผลิต 300,000 ตันต่อปี ในขณะที่เป้าหมายการส่งออกส่วนที่เหลือจะมาจากผลผลิตของบริษัทเอกชน

ทั้งนี้ เวียดนามเริ่มส่งออกข้าวหนึ่งในปี 2553 โดยมียอดส่งออกกว่า 10,000 ตัน แต่ถึงแม้ว่าการส่งออกข้าวหนึ่งจะได้ราคาสูงกว่า แต่ผู้ผลิตของเวียดนามยังคงลังเลที่จะลงทุนในการผลิต

ผู้บริหารของบริษัทผลิตข้าวแห่งหนึ่งเผยว่า สาเหตุที่ทำให้ผู้ผลิตลังเลนั้น เป็นเพราะการผลิตข้าวหนึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงกว่าการสีข้าวขาว ผู้บริหารคนดังกล่าวระบุว่า การแย่งส่วนแบ่งตลาดจากประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ และประเทศคู่แข่งรายอื่นๆ ถือเป็นความท้าทายที่สำคัญของผู้ผลิตข้าวจากเวียดนาม

สมาคมอาหารเวียดนามระบุว่า ปกติแล้ว ข้าวที่เพาะปลูกในช่วงฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง (The summer-autumn) ของเวียดนาม มีช่วงการเก็บเกี่ยวตรงกับฤดูมรสุม และหากเวียดนามสามารถครองส่วนแบ่งในตลาดโลกได้อย่างน้อย 30% เกษตรกรก็จะมีควมวิตกกังวลเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตน้อยลง

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

รัฐบาลอินเดียอนุญาตให้ส่งออกข้าวขาวจำนวน 10,000 ตันไปยังประเทศเคนยา โซมาเลีย และจิบูตี โดยมอบหมายให้องค์การอาหาร (Food Corporation of India; FCI) ดำเนินการ ในราคาประมาณตันละ 20,689 รูปี หรือประมาณ 387 เหรียญสหรัฐ

มีรายงานว่า หลังจากที่ยินดีสามารถประมูลขายข้าวให้รัฐบาลอิรักได้ 30,000 ตัน เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เกิดปัญหาขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการรัฐอิรัก (The Iraqi Grain Board) ได้ปฏิเสธตัวอย่างข้าวขาว 5% ของอินเดียซึ่งเป็น

ครั้งที่ 3 ในรอบสองเดือนที่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่อริกาอาจจะหันไปซื้อข้าวจากแหล่งอื่นแทน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## บังคลาเทศ

เจ้าหน้าที่ของทางการบังคลาเทศ ระบุว่าบังคลาเทศจะไม่นำเข้าข้าวไปอีก 6 เดือน จนถึง มิ.ย. ศกหน้า เพราะในขณะนี้สต็อกข้าวอยู่จำนวนมากแล้ว ขณะที่การจัดหาข้าวในประเทศก็มีจำนวนมากขึ้น เพราะผลผลิตข้าวในประเทศเพิ่มขึ้น

ในปีงบประมาณ 2554/55 จนถึง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2554 บังคลาเทศนำเข้าข้าวแล้วรวมทั้งสิ้น 439,700 ตัน เป็นการนำเข้าโดยรัฐบาล 91% ซึ่งน้อยกว่าปีงบประมาณก่อนซึ่งมีปริมาณนำเข้า 513,100 ตัน ประมาณ 14.3% โดยเป็นการนำเข้าโดยรัฐบาล 62%

สต็อกข้าวรัฐบาล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 รัฐบาลบังคลาเทศมีปริมาณ 1.442 ล้านตัน เนื่องจากมีการนำเข้าสูงในช่วง 9 เดือนก่อน และผลผลิตข้าวในประเทศฤดูที่ผ่านมาได้ผลดีเกินกว่าเป้าหมาย

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

นาย Proceso Alcala รัฐมนตรีเกษตรฟิลิปปินส์ แถลงว่า ภายในปี 2014 ฟิลิปปินส์จะสามารถส่งออกข้าวได้ หลังจากที่ประเทศสามารถพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศได้แล้ว โดยรัฐบาลตั้งเป้าที่จะพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศให้ได้ภายในปี 2013

ทั้งนี้ในปี 2012 รัฐบาลได้รับงบประมาณกว่า 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพียงพอที่จะใช้ในโครงการสนับสนุนการผลิตข้าวให้มีจำนวนมากขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายไว้ที่ 18.6 ล้านตันข้าวเปลือก

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## พม่า

สมาคมอุตสาหกรรมข้าวแห่งพม่า (The Myanmar Rice Industry Association; MRIA) ระบุว่า ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานประกอบด้วยผู้ส่งออกและผู้ค้าข้าวเพื่อศึกษาแผนการส่งออกข้าวโดยจะมีการพิจารณาเรื่องความมั่นคงด้านอาหารประกอบด้วย ซึ่งอาจจะมีการจัดตั้งโครงการสต็อกข้าวเพื่อให้การส่งออกยังคงดำเนินต่อไปได้ ในขณะที่ราคาข้าวในประเทศยังคงมีเสถียรภาพ

ทั้งนี้ในเบื้องต้นอาจจะให้ผู้ส่งออกจัดสรรข้าวประมาณ 3-5% ของปริมาณส่งออกในแต่ละครั้งและมอบให้สมาคมอุตสาหกรรมข้าวแห่งพม่าเป็นผู้เก็บสต็อกไว้ โดยจะมีการเก็บสต็อกข้าวในช่วง 3 เดือนของฤดูแล้ง และในช่วงหนึ่งเดือนครึ่งในฤดูมรสุม โดยจะมีการขายออกมาบ้างเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาในบางช่วง ส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมด สมาคมจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อียิปต์

องค์การจรรยาวัชของอียิปต์ (The General Authority for Supply Commodities; GASC) ระบุว่าได้มีการจัดซื้อข้าวจากการประมูลจำนวน 234,000 ตัน โดยเป็นข้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งข้าวจำนวน 213,000 ตันได้ซื้อจากประเทศในแถบอาเซียน เช่น ประเทศไทย โดยข้าวจำนวนดังกล่าวได้ส่งมาที่อียิปต์แล้ว ทั้งนี้ ข้าวจำนวนดังกล่าวมีการซื้อมาในราคาประมาณ 531-559 เหรียญสหรัฐต่อตัน

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ที่ผ่านมา GASC ได้ประกาศที่จะจัดประมูลซื้อข้าวจากในประเทศและข้าวต่างประเทศที่นำเข้ามา เพื่อหยุดยั้งการที่ผู้ผลิตข้าวได้เก็บสต็อกข้าวไว้ ทั้งนี้ ในขั้นตอนต่อไป GASC อาจจะมีจัดประมูลซื้อข้าวจากต่างประเทศโดยตรง

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำปีเดือนธันวาคม 2554 โดยได้ประมาณการว่าผลผลิตข้าวของโลกปี 2554/55 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 460.84 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 449.82 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2553/54 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่อินเดียคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากหลังจากที่ปีการผลิตก่อนประสบภาวะภัยแล้ง โดยคาดว่าปี 2554/55 จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้านตันข้าวสาร ส่วนที่ประเทศจีนคาดว่าจะเพิ่มเป็น 141 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เดี่ยวกันั้นก็คาดว่าประเทศบังกลาเทศ ปากีสถาน อินโดนีเซีย อียิปต์ และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2554/55 คาดว่าจะมีผลผลิต 20.3 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศสหรัฐฯ ฟิlipินส์ เวียดนาม พม่า กัมพูชา เกาหลีใต้ และบราซิล

ทางด้านกรบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2554/55 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 458.07 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2553/54 ที่มีจำนวน 447.27 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 96.74 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2553/54 เป็น 99.51 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2554/55 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าสต็อกจะเพิ่มขึ้นเป็น 7.26 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2553/54 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 5.56 ล้านตัน

สำหรับการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2554/55 คาดว่าจะมีปริมาณ 32.86 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 34.76 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2553/54 โดยคาดว่าอินโดนีเซียจะนำเข้าลดลงเหลือ 1.0 ล้านตัน จากที่ในปี 2553/54 มีการนำเข้าสูงถึง 2.78 ล้านตัน ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 2.2 ล้านตัน จากที่ในปี 2553/54 ที่คาดว่าจะนำเข้าประมาณ 1.5 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.2 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียจำนวน 1.15 ล้านตัน อิหร่านจำนวน 1.5 ล้านตัน อิรักจำนวน 1.2 ล้านตัน มาเลเซียจำนวน 1.13 ล้านตัน สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าในปี 2554/55 อินเดียจะส่งออก 4.5 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออก 3.75 ล้านตันข้าวสาร ส่วนสหรัฐนั้นคาดว่าจะส่งออก 3.0 ล้านตัน เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.7 ล้านตัน ส่วนประเทศไทยนั้น ในปี 2554/55 คาดว่าจะส่งออกลดลงเหลือ 8 ล้านตัน จากปี 2553/54 ที่คาดว่าจะส่งออก 10.5 ล้านตัน ในขณะเดียวกันก็คาดว่าประเทศกัมพูชาจะส่งออกประมาณ 0.7 ล้านตัน และพม่าคาดว่าจะส่งออก 0.75 ล้านตัน

ที่มา [USDA](http://USDA)